
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศงานเครือข่ายสขุภาพ กรณีปกติ จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันท่ี ๒ พฤษภาคม - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

…………………………………………………………………….. 

ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดตรงั มกีารตรวจราชการ และนเิทศงานเครือข่ายบริการสุขภาพ 
กรณีปกติ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เพื่อ
รับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการสนับสนุนของเครือข่ายบริการสุขภาพ ซึ่งการ
ตรวจราชการและนเิทศงานเครือข่ายบริการสุขภาพ กรณีปกติ ระดับจงัหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศ โดยมุ่งเน้นทีมผู้นิเทศและผู้รบัการนเิทศ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าความเข้าใจ
กระบวนการท างานของเครือข่าย ตามหลักเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   

หลังด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส่งแบบส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการตรวจราชการและนเิทศงานเครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอ กรณีปกติ ระดับ
จังหวัด ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ไฟลเ์วบไซต์  ช่วงระหว่าง ๑๐ - ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เพื่อประเมินผลรูปแบบการตรวจราชการและนิเทศเครอืข่ายบริการสุขภาพกรณีปกติ ระดับจังหวัด ในครั้งงนี ้
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไป ตามรายละเอียดแบบส ารวจดังนี ้

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป ของผู้ตอบแบบส ารวจ  จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๒   มีจ านวน   ๑๗๖  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ ๖๘.๒ เพศชาย ร้อยละ ๓๑.๘ 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://qrgo.page.link/UsGkB


ร้อยละ ๕๐.๖ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล  รองลงมาคือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ
โรงพยาบาล   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ ๓๔.๑ เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ ๓๑.๓ เปน็ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สสอ. และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                                                                                   

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ ทัง้ ๑๐ แห่ง  ตอบแบบส ารวจมากทีสุ่ด คือห้วยยอด  รองลงมา เมือง สิเกา 
หาดส าราญ และ ปะเหลียน รัษฎา กันตัง วังวิเศษ ย่านตาขาวและนาโยงตามล าดับ 

 

 

 

ร้อยละ ๘๕.๖ เคยมีประสบการณ์การเข้าร่วมการนิเทศงาน ก่อนหน้านี้   

 

 

 

  

  

  

  



  

  

  

  

    ส่วนท่ี ๒  เป็นความคิดเห็นต่อรูปแบบการนิเทศงานในครั้งนี้ มี ๕ ประเด็นด้วยกัน  โดยมีระดบัความ
คิดเห็น ๕ ระดับ  ดังนี้คือ ระดับคะแนน ๑  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ๒  ไม่เห็นด้วย  ๓  ไม่แน่ใจ  ๔  เห็นด้วย และ     
๕  เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการตรวจราชการ นิเทศงาน ดังรายละเอียดตามภาพ 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

   

  

  

  

  

  



  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

   

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  



  

  

  

  

   

   

  

ข้อเสนอแนะ 

   - ขอขอบคุณ /-เยี่ยม/- ดี /-ดีครับ 4 ดาว/-รูปแบบโอเคเลยครับ/เป็นกิจกรรมที่ดี/เป็นการนิเทศ ที่มีรปูแบบ
ดีแล้วครับ/ดีอยู่แล้วค่ะ/เป็นการนิเทศที่ดีค่ะ/ดีแล้วคะ 

-  ผู้รับการนเิทศมีโอกาสเสนอความคิดเห็นและพูดคุยปญัหาเชิงลึก ตรงประเด็น น าไปพฒันาให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

-  การแบ่งกลุม่กันพูดคุยเป็นกลุ่มงานจะท าให้สามารถพูดคุยปัญหาอุปสรรค แบบกลัยาณมิตร 

-  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รบัการนเิทศ ท าให้เกิดประโยชน์ในการท างานมากกว่ามุ่งเน้น
ตัวเลข 

- การนิเทศงานครัง้นี้ มีการบูรณาการเช่ือมโยงผลงานเข้ากบังานคุณภาพ ตามหลัก PMQA ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสามารถน าข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ในการท างานต่อไป 

- มาตรวจราชการและนิเทศงาน คปสอ.ครั้งนี้ ท าให้ทราบปญัหาของพืน้ที่เพิ่มมากขึ้น และน าแนวทางการ
แก้ไขปัญหาไปปรบัใช้ตามสถานการณ์และบรบิทของแตล่ะพื้นที่ 

-รูปแบบการนเิทศเปิดโอกาสใหผู้้ปฏิบัติได้รายงานปญัหาที่เกิดข้ึนจริงใหผู้้นิเทศทราบเพื่อรับฟังการช้ีแนะหรอื
สามารถน าเสนอให้ระดับสูง เช่น เขต กรมและกระทรวงรบัทราบ เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงพฒันางาน 



- ควรมีโอกาสทบทวน สร้างความเข้าใจในนิยาม เกณฑ์การวัด วิธีการรายงาน ของแต่ละงานให้ตรงกันระหว่าง
ผู้รบัผิดชอบงานระดับจังหวัด กับระดบัเครอืข่ายบรกิาร พรอ้มทั้งมีการสื่อสารให้ชัดเจน ครอบคลมุ ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลือ่น 

- การรับฟงัปัญหาอปุสรรคของพื้นที่ เป็นการสะทอ้นผลสัมฤทธ์ิของงานได้อย่างดีคะ เพราะบางพื้นที่ จ านวน 
จนท.,ปริมาณงาน,ความช านาญของ จนท.,การเปลี่ยนงาน(ยา้ยเข้า-ออก)ของ จนท.หรือแม้แตเ่ทคโนโลยี 

บางครัง้ก็สง่ผลถึงตัวเลขผลงาน ในขณะที่ การท างานของเจา้หน้าที่ยังคงเต็มความสามารถ...😊😊 

 

โอกาสพัฒนา 

รูปแบบ ทีมนิเทศ ผู้รับการนิเทศ อ่ืนๆ 

- ต้องการขวัญและก าลังใจ 
- ควรนิเทศงานแบบเสริมพลัง
และให้ก าลังใจกับผูร้ับการ
นิเทศ 

-ต้องไม่ตึงเครียด ต้องเป็น
กันเอง 

-ควรแยกกันระหว่างการนเิทศ
งาน กับการพัฒนาตามเกณฑ์ 
PMQA 

- ควรมีประเด็นค าถามหลัก
และค าถามรองที่เหมอืนกัน
ทุกเครอืข่ายครับ 

-อยากให้ยอมรับข้อมลูทีเ่ป็น
จริง 

-การนิเทศงานเสริมพลัง ครัง้
ต่อไปน่าจะเพิ่มใหห้น่วยงานมี
การทบทวนตนเอง 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
และร่วมกนัก าหนดเป็น
แนวทางที่จะเดินต่อไป
ข้างหน้าร่วมกัน 

-ให้ใช้เวลาการนิเทศมากกว่าน้ี 

-อย่าใช้เวลานานเกินไป 

-อยากให้เพิ่มการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างรพ.สต. 
สสอ. รพช. และสสจ. ให้มาก
ข้ึนกว่าเดิมค่ะ 

 

- การน าเสนอของผู้
นิเทศ ถ้าน าเสนอให้เห็น
ผ่านสื่อ เช่น ptt ผู้รบั
นิเทศจะมองเห็นภาพได้
ชัดย่ิงข้ึน 

-ทีมนิเทศ ควรมาให้ครบ
ตามการรบัผิดชอบงาน 

-ทีมผู้นิเทศที่มานิเทศมี
มากเกินไป ในขณะที่
ผู้รบัการนเิทศเพียง2-3
คน  
-ทีมนิเทศควรแบง่
ช่วงเวลาในการนเิทศ 
มิใช่มาในช่วงเวลา
เดียวกัน ท าให้เกิดความ
ไม่คล่องตัวของผู้รบัการ
นิเทศ 

-การเสนอแนะในแตล่ะ
งาน ควรดูความเป็นไป
ได้ที่จะแก้ปญัหา ใน
บริบทของแตล่ะพื้นที ่
-แต่ละหมวดที่ท าการ
นิเทศ ถ้าสามารถน า
ปัญหาที่ผูร้ับการนเิทศ
ร้องขอ แล้วได้รบัการ
แก้ไข ถือว่าการนิเทศ
เกิดผลดีและเกิด
ประโยชน์ในการนิเทศ 
 

- การด าเนินงานเป็นต้อง
อาศัยความเข้าใจความ
ร่วมมือในภาพ CUP 

- การด าเนินงานต้อง
ร่วมมือกันหลายๆฝ่าย 
จึงจะประสบผลส าเร็จ 

กลุ่มผู้รบัการนิเทศ 
น่าจะก าหนดให้มีกลุ่ม
ขนาดเล็กลง 

- ผูร้ับการนิเทศสามารถ
จัดคนลงได้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบหรือรวมงานที่
คล้ายคลึงกันอยู่ด้วยกัน 

- ผู้รับการนเิทศ 
รับผิดชอบหลายงาน ใน
คนๆเดียว ท าให้รบัฟัง
ข้อมูลจากผู้นเิทศได้ไม่
ครอบคลมุ ในขณะที่ผู้
นิเทศหลายฝ่าย 

- ประเด็นที่เสนอปัญหา
แต่ละงานอยากให้ได้รับ
การแก้ไขทุกงานค่ะ 

- ขนาดของห้องประชุม
คับแคบ 

- ช่วงเวลาในการนิเทศควร
ด าเนินการกอ่นหน้านี ้
- ระยะเวลาควรสอดคล้อง
กับนิเทศระดบัเขต เพื่อจะ
ได้มีเวลาปรับ หรือพฒันา
งาน 

- การนิเทศควรก่อนการ
นิเทศในระดบัเขต 

- อยากให้แจ้งวันเวลา
ล่วงหน้าให้นานกว่าน้ีค่ะ จะ
ได้มีเวลาเตรียมความพรอ้ม
มากขึ้นค่ะ 

- เพิ่มเวลาการนิเทศ 

- ปีละครั้งก็พอ 

- อยากให้มี ปลีะ ๒ ครั้ง 

- อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 



 


